

PETROVIETNAM

GIỮ VAI TRÒ CHỦ LỰC TRONG BẢO ĐẢM AN NINH NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam quyết tâm cao, nỗ lực và cố gắng hơn nữa, nhất là trong đổi mới tư duy, cách tiếp cận, xử lý các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, các vấn đề trong cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, phát triển ngành công nghiệp năng lượng, trong đó có năng lượng tái tạo, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng.



Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giới thiệu với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về các sản phẩm chủ lực của Petrovietnam. Ảnh: Nhật Bắc

Ngày 11/9/2022, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để đánh giá tình hình năng lượng thế giới và trong nước, xác định vai trò, vị trí của Petrovietnam đối với sự phát triển của đất nước, giải pháp phát triển trong thời gian tới, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Trong thời gian qua, Petrovietnam đối diện với nhiều khó khăn do các biến động địa chính trị - kinh tế tiếp tục phức tạp dẫn đến sự biến động giá, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm dầu khí; xu hướng chuyển dịch năng lượng và năng lượng tái tạo tiếp tục phát triển nhanh đã ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển mỏ khí và huy động khí, sản xuất điện. Các mỏ dầu khí lớn ở khu vực truyền thống đã qua thời kỳ khai thác ổn định đang trên đà suy giảm sản lượng tự nhiên; nhiều hợp đồng dầu khí đã hoặc

sắp hết hiệu lực hiện vẫn chưa có cơ chế hoạt động. Việc đầu tư cho công tác tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng ở trong nước gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn và trình tự, thủ tục đầu tư, cùng với việc tìm kiếm, triển khai các dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tốt ở nước ngoài ngày càng khó khăn...

Với phương châm hành động "Quản trị biến động, đón đầu xu hướng, kết nối nguồn lực, phát huy công nghệ, thúc đẩy đầu tư, phát triển bền vững",



Petrovietnam đã chủ động bám sát biến động kinh tế vĩ mô, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, diễn biến thị trường, đưa ra mục tiêu, giải pháp cho từng lĩnh vực, phù hợp với diễn biến giá dầu, cung - cầu dầu thô, khí đốt, sản phẩm lọc dầu, hóa dầu trong từng thời điểm để có quyết sách kịp thời trong điều hành; tập trung tháo gỡ các “nút thắt” đầu tư, quyết tâm xử lý có kết quả các dự án khó khăn. Để

nâng cao năng lực cạnh tranh và ứng phó với tốc độ chuyển dịch năng lượng, Petrovietnam đã tập trung triển khai nghiên cứu các dự án, cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực chế biến, hóa dầu, hóa chất và năng lượng tái tạo. Công tác chuyển đổi số được triển khai rộng rãi, hướng tới ứng dụng hiệu quả các hình thức quản lý tiên tiến của hệ thống quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp (ERP), tập trung

công tác quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng, Petrovietnam tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của nền kinh tế Việt Nam, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, an ninh chủ quyền quốc gia và đóng góp quan trọng cho ngân sách Nhà nước. Trong năm 2021, Petrovietnam đạt tổng

Mô Sư Tử Vàng. Ảnh: PVEP



doanh thu 627.200 tỷ đồng, vượt kế hoạch 27,8%; nộp ngân sách Nhà nước 112.500 tỷ đồng, vượt kế hoạch 80%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 51.700 tỷ đồng, vượt 3 lần kế hoạch.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, khai thác dầu khí vượt kế hoạch (khai thác dầu 7,31 triệu tấn, vượt kế hoạch 23%; sản xuất đạm đạt 1,217 triệu tấn, vượt kế hoạch 10%); sản xuất xăng dầu đạt

4,56 triệu tấn, vượt kế hoạch 8%. Tổng doanh thu đạt 627.000 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch cả năm, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2021; nộp ngân sách Nhà nước 90.600 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch năm, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất 8 tháng đầu năm 2022 đạt 57.500 tỷ đồng, vượt 2,3 lần kế hoạch năm, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2021.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá trong thời gian qua, Petrovietnam đã trải qua những thăng trầm và đột phá, nhưng nhìn chung thành tựu và kết quả nhiều hơn là hạn chế, bất cập. Trong hơn 2 năm (2020, 2021) và 8 tháng đầu năm 2022, với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, nhất trí, Petrovietnam đã phấn đấu vươn lên để hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh các kinh nghiệm rút ra từ hoạt động của Petrovietnam: (i) Càng trong khó khăn, thách thức, nhiệm vụ càng nặng nề càng phải đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, vì sự nghiệp chung, vì lợi ích quốc gia, dân tộc; (ii) phải nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để có tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận giải quyết vấn đề khoa học, hợp lý hiệu quả; (iii) cán bộ tiếp tục là nhân tố quyết định, vì vậy, xây dựng, chăm lo và phát triển đội ngũ cán bộ các cấp là nhiệm vụ hàng đầu; (iv) khen thưởng, động viên, xử lý kịp thời, đúng người, đúng việc những cá nhân, tập thể có thành tích và sai phạm; (v) kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa nội lực và ngoại lực, trong đó nội lực (gồm con người, cơ chế, chính sách, các tài sản được giao...) là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; ngoại lực (như nguồn vốn, khoa học, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, đào tạo nhân lực...) là quan trọng và đột phá; (vi) chủ động phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân.

Dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước trong thời gian tới sẽ tiếp tục có thời cơ, thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức, nhất là đối với ngành Dầu khí trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh

Từ khi khai thác tấn dầu đầu tiên (26/6/1986) đến ngày 31/8/2022, tổng sản lượng khai thác của Petrovietnam đạt 421,8 triệu tấn dầu thô và 175,3 tỷ m³ khí. Khai thác dầu ở nước ngoài đến 31/8/2022 đạt 20,6 triệu tấn. Sản lượng khai thác dầu thô ở trong nước trung bình đạt 7,5 - 8,5 triệu tấn/năm, tương đương đạt 24 - 26 nghìn tấn/ngày; sản lượng khai thác khí đạt 9 - 11 tỷ m³/năm, tương đương đạt 26 - 30 triệu m³/ngày. Tổng tài sản của Petrovietnam tính đến ngày 31/12/2021 đạt 894 nghìn tỷ đồng (tương đương 40 tỷ USD).

quan điểm, tư tưởng chỉ đạo là kết hợp hài hòa, hợp lý hiệu quả giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy đối ngoại, hội nhập; kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Phát triển nhanh nhưng bền vững, hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa nghiên cứu, thăm dò, khai thác dầu khí và chế biến, sản xuất các mặt hàng xăng dầu, hóa chất, xơ sợi...

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, tình hình diễn biến phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ, xu hướng chuyển dịch năng lượng, cơ chế và chính sách còn hạn hẹp, thị trường bị ảnh hưởng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Petrovietnam cần đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp từng giai đoạn, từng năm, từng quý để sử dụng hiệu quả nguồn lực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về các mục tiêu và nhiệm vụ chung, Thủ tướng Chính phủ cho rằng mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng nhất là không



để thiếu năng lượng, nhất là xăng dầu, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, theo đúng tinh thần “năng lượng cho phát triển” (Petrovietnam đang đáp ứng 75% nhu cầu xăng dầu trong nước). Xây dựng Petrovietnam thành tập đoàn kinh tế lớn mạnh, hiệu quả, là doanh nghiệp chủ lực trong bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia, góp phần đặc lực, hiệu quả cho sự nghiệp công

ng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng, hiệu quả, đổi mới công nghệ, nhất là công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong sản xuất và kinh doanh, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ảnh: BSR



Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, trước hết phải coi trọng và đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Yếu tố con người, đội ngũ cán bộ là yếu tố quyết định, nên đây là nhiệm vụ quan trọng nhất. Cùng với đó, phải quyết

tâm, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng nhiều năm, vì càng để kéo dài càng lãng phí và càng khó khăn.

Nhiệm vụ cụ thể tiếp theo là góp phần xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách cho phù hợp với sứ mệnh, nhiệm vụ bảo đảm năng lượng quốc gia, phù hợp hoàn cảnh, điều kiện đất nước và tình hình cụ thể, góp phần phòng chống tham nhũng,

tiêu cực, lãng phí. Trong đó, có việc sửa đổi Luật Dầu khí, sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035...

Thủ tướng Chính phủ cho rằng doanh nghiệp mạnh, quan trọng của quốc gia không thể không đẩy mạnh đầu tư phát



Thủ tướng động viên cán bộ, kỹ sư tham gia xây dựng Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1. Ảnh: Nhật Bắc

triển, nhưng phải bảo đảm hiệu quả, đúng hướng, cơ cấu lại sản xuất kinh doanh phù hợp diễn biến tình hình và nhiệm vụ. Đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, chia cắt, gây lãng phí.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa thăm dò, khai thác dầu khí với bảo vệ lợi ích quốc gia, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nhất là ở trên biển; chủ động hơn trong hợp tác quốc tế, đầu tư sản xuất các trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh...

Trong tình hình biến động, nhiệm vụ nặng nề, khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, nguồn lực có hạn, trình độ chưa cao, tiến độ cần kịp thời, công việc phải hoàn thành chất lượng và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ cho rằng cần lựa chọn công việc trọng tâm, trọng điểm, làm việc gì dứt điểm việc đó, bảo đảm hiệu quả, tạo cảm hứng, động lực và điều kiện để tiếp tục làm việc khác.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Petrovietnam đã quyết tâm rồi cần phải

quyết tâm cao hơn nữa, đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa, đã cố gắng rồi phải cố gắng hơn nữa, nhất là trong đổi mới tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận, để xử lý các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, các vấn đề trong cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, phát triển ngành công nghiệp năng lượng, trong đó có năng lượng tái tạo, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Một nhiệm vụ khác là đẩy mạnh hợp tác quốc tế, kiên trì, kiên định những vấn đề mang tính nguyên tắc nhưng linh hoạt, sáng tạo, có nghệ thuật trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với nhau và với Petrovietnam trong xử lý công việc. Khi nhận kiến nghị, đề xuất thì giải quyết ngay, giải quyết hiệu quả, giải quyết tối đa trong nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn được giao, vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chính phủ, Thủ tướng Chính

phủ luôn sát cánh, lắng nghe, ủng hộ để Petrovietnam phát triển.

Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng tình với các kiến nghị của Petrovietnam, trong đó nhiều kiến nghị đang được xử lý; giao các Phó Thủ tướng, các bộ, ngành triển khai các nhiệm vụ cụ thể, với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, làm dứt điểm, hiệu quả, thực chất sau cuộc họp.

Thủ tướng Chính phủ tiếp tục giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành để giải quyết các kiến nghị của Petrovietnam, khẩn trương trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, tạo điều kiện tốt nhất cho Petrovietnam phát triển.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Hoàng Quốc Vương cho biết Petrovietnam sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là 6 bài học kinh nghiệm và 9 nhiệm vụ lớn mà Petrovietnam cần triển khai thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cụ thể là làm tốt công tác đánh giá, dự báo thị trường năng lượng thế giới và trong nước để trên cơ sở đó xác định rõ vị trí, vai trò của Petrovietnam trong việc bảo đảm an ninh năng lượng cho phát triển đất nước; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Petrovietnam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng dầu khí, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi thị trường năng lượng có nhiều biến động; đồng thời phát triển, nâng cao năng lực thực hiện các dịch vụ kỹ thuật ngoài biển để phục vụ cho công tác chuyển dịch năng lượng, sự phát triển của ngành công nghiệp năng lượng tái tạo; tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, các vấn đề mới phát sinh; đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, bền vững.

Việt Hà